

# ‘กุลิศ’ เข้มงวดคัดกรอง ขีดเส้นเร่งเบิกจ่ายมี.ค.นี้

เปิดยื่น 9,200 ล้านบาท  
ภายใน 25 ม.ค.นี้

กรุงเทพธุรกิจ ● “กุลิศ” เข้มงวดคัดกรองโครงการยื่นขอของกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562 รอบ 2 วงเงิน 9,200 ล้านบาท ขีดเส้น 25 ม.ค.นี้ ปิดรับข้อเสนอ พร้อมอนุมัติ 20 ก.พ. ตามกรอบให้ทันเบิกจ่าย 1 มี.ค.นี้ จี “พลังงานจังหวัด” ร่วมติดตามประเมินโครงการเน้นเข้าถึงประชาชนพื้นที่ห่างไกล ด้าน “พพ.” เร่งรื้อแผนอนุรักษ์พลังงานเสร็จใน 3 เดือน วางเป้าลดใช้ไฟช่วงพีค

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ในปี 2562 กระทรวงพลังงานยังเดินหน้าปรับบทบาทของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

ทั้งนี้จะมุ่งเน้นโครงการที่ช่วยให้เกิดการนำเงินไปใช้ประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เช่น โครงการติดตั้งแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) สูบน้ำ เพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตร โครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ในโรงพยาบาล เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ในการรักษาคนไข้และเก็บรักษาอุณหภูมิยารักษาโรค รวมถึงไฟฟ้ายังจำเป็นต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล

“โครงการไหนที่นำเงินไปแล้วจะติดตามดูว่าโครงการที่ขอขบที่เป็นเงิน 10 สตางค์ต่อลิตรที่เก็บจากประชาชนผู้ใช้ น้ำมันเข้ากองทุนฯ จะเกิดประโยชน์สูงสุด

อย่างไร และจะต้องตั้งคณะกรรมการประเมินผลให้ผู้ตรวจราชการในแต่ละพื้นที่ รวมถึงพลังงานจังหวัดจะต้องช่วยประเมินผลด้วยและต้องรู้ว่าโครงการไหนเป็นโครงการสำคัญของจังหวัด จะต้องทำให้เกิดผล” นายกุลิศ กล่าว

นายกุลิศ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันแม้สำนักงานพลังงานจังหวัดจะมีข้อจำกัดในเรื่องของบุคลากร แต่ก็ต้องปรับบทบาทให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งกระทรวงพลังงานก็มีแผนที่จะเพิ่มอัตรากำลังพลเข้ามาเสริมการทำงานในอนาคต

นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2561 ได้อนุมัติกรอบการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมวงเงิน 9,287 ล้านบาท โดยเกณฑ์การใช้งบประมาณนั้นให้เป็นไปตามแนวทางเดิมที่ใช้สำหรับปี 2561

โดยตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.2561-25 ม.ค. 2562 ให้จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การจัดทำรายละเอียดโครงการที่จะเสนอขบประมาณ และให้ส่งโครงการที่ส่งดำเนินการในปี 2562 มายังกองทุนฯ ในต้นเดือน ก.พ.2562 และทางคณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัติให้ใช้งบประมาณได้ในวันที่ 20 ก.พ.2562 และเริ่มเบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2562 เป็นต้นไป

นายกุลิศ กล่าวอีกว่า โครงการที่ยื่นขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย หรือแผน โดยเฉพาะโครงการที่บรรจุไว้ใน

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (เออีดีพี) และแผนอนุรักษ์พลังงาน (อีอีพี) เป็นต้น ซึ่งตามแผนพีดีพีฉบับใหม่ที่อยู่ชั้นตอนยกร่างได้กำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานไว้ที่ 6% หรือลดการใช้ไฟฟ้าลงรวม 4,000 เมกะวัตต์ในปี 2580

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงานกล่าวว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เตรียมทบทวนร่างแผนอนุรักษ์พลังงานให้สอดคล้องกับแผนพีดีพีฉบับใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จใน 3 เดือน โดยเบื้องต้นการจัดทำแผนอนุรักษ์พลังงานจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1.การลดใช้ไฟฟ้าในช่วงที่เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) ซึ่งจะจัดทำแบบรายปี และมีเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าลงรวม 4,000 เมกะวัตต์ในปลายแผนปี 2580 โดยจะพิจารณาว่าภาคส่วนใด หรืออุตสาหกรรมใดที่มีส่วนสำคัญทำให้เกิดพีค ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะมุ่งเน้นหาวิธีช่วยให้เกิดการลดการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มดังกล่าว

2.การลดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะเน้นให้เกิดการประหยัดไฟฟ้าในภาคส่วนต่างๆ เบื้องต้นจะใช้กฎหมายรวมถึงวิธีที่เหมาะสมอื่นต่อไป ซึ่งแผนการประหยัดพลังงานในส่วนนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาศึกษาเพื่อสรุปเป้าหมายที่ชัดเจน โดยร่างแผนพีดีพีฉบับใหม่ กำหนดในแผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าให้ลดการใช้ไฟฟ้าลง 4,000.78 เมกะวัตต์ในปี 2580 โดยแบ่งเป็นกลยุทธ์ภาคบังคับ 3,744.58 เมกะวัตต์ และกลยุทธ์ภาคสนับสนุน 256.2 เมกะวัตต์